

ข่าวเลขที่ ๘๖

๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖

ราคารับซื้อและขายปลีกแนะนำเนื้อสุกร ตั้งแต่ ๑ - ๖ ก.ค. ๕๖

นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ได้ออกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรื่อง ราคารับซื้อและราคาจำหน่ายสุกร เนื้อสุกรแนะนำ ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ซึ่งประกาศดังกล่าวสิ้นสุดการบังคับใช้ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ไปแล้วนั้น กรมการค้าภายในจึงได้กำหนดราคาแนะนำระหว่างวันที่ ๑ - ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ดังนี้

- **ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม** กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง และภาคตะวันตก **ไม่ต่ำกว่า**ราคาระดับโลกรั่มละ ๖๕ บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ **ไม่ต่ำกว่า**ราคาระดับโลกรั่มละ ๖๖ บาท ภาคตะวันออก **ไม่ต่ำกว่า**ราคาระดับโลกรั่มละ ๖๗ บาท ภาคใต้ **ไม่ต่ำกว่า**ราคาระดับโลกรั่มละ ๖๗ บาท และภาคเหนือ **ไม่ต่ำกว่า**ราคาระดับโลกรั่มละ ๖๘ บาท

- **ราคาจำหน่ายส่งหมูชำแหละ(หมูซีก)** กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง และภาคตะวันตก **ไม่สูงกว่า**ราคาระดับโลกรั่มละ ๗๘ บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ **ไม่สูงกว่า**ราคาระดับโลกรั่มละ ๗๙ บาท ภาคตะวันออก **ไม่สูงกว่า**ราคาระดับโลกรั่มละ ๘๐ บาท ภาคใต้ **ไม่สูงกว่า**ราคาระดับโลกรั่มละ ๘๐ บาท และภาคเหนือ **ไม่สูงกว่า**ราคาระดับโลกรั่มละ ๘๑ บาท

- **ราคาจำหน่ายส่งชิ้นส่วนหมูเนื้อแดง(เนื้อสะโพก เนื้อไหล่)** กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง และภาคตะวันตก **ไม่สูงกว่า**ราคาระดับโลกรั่มละ ๑๐๘ บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ **ไม่สูงกว่า**ราคาระดับโลกรั่มละ ๑๐๙ บาท ภาคตะวันออก **ไม่สูงกว่า**ราคาระดับโลกรั่มละ ๑๑๑ บาท ภาคใต้ **ไม่สูงกว่า**ราคาระดับโลกรั่มละ ๑๑๑ บาท และภาคเหนือ **ไม่สูงกว่า**ราคาระดับโลกรั่มละ ๑๑๒ บาท

- **ราคาจำหน่ายปลีกหมูเนื้อแดงไม่ตัดแต่ง (เนื้อสะโพก เนื้อไหล่)** กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง และภาคตะวันตก **ไม่สูงกว่า**ราคาระดับโลกรั่มละ ๑๒๓ บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ **ไม่สูงกว่า**ราคาระดับโลกรั่มละ ๑๒๔ บาท ภาคตะวันออก **ไม่สูงกว่า**ราคาระดับโลกรั่มละ ๑๒๖ บาท ภาคใต้ **ไม่สูงกว่า**ราคาระดับโลกรั่มละ ๑๒๖ บาท และภาคเหนือ **ไม่สูงกว่า**ราคาระดับโลกรั่มละ ๑๒๗ บาท ยกเว้นเนื้อสุกรชนิดที่มีคุณภาพพิเศษ เช่น เนื้อสุกรอนามัย เนื้อสุกรไร้สาร ที่มีการรับรองจากหน่วยงานราชการ

- **ราคาจำหน่ายปลีกหมูเนื้อแดงตัดแต่ง (เนื้อสะโพก เนื้อไหล่)** กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง และภาคตะวันตก **ไม่สูงกว่า**ราคาระดับโลกรั่มละ ๑๓๓ บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ **ไม่สูงกว่า**ราคาระดับโลกรั่มละ ๑๓๔ บาท ภาคตะวันออก **ไม่สูงกว่า**ราคาระดับโลกรั่มละ ๑๓๖ บาท ภาคใต้ **ไม่สูงกว่า**ราคาระดับโลกรั่มละ ๑๓๖ บาท และภาคเหนือ **ไม่สูงกว่า**ราคาระดับโลกรั่มละ ๑๓๗ บาท ยกเว้นเนื้อสุกรชนิดที่มีคุณภาพพิเศษ เช่น เนื้อสุกรอนามัย เนื้อสุกรไร้สาร ที่มีการรับรองจากหน่วยงานราชการ

อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมจะติดตามสถานการณ์และราคาสุกรอย่างใกล้ชิด และขอให้ผู้จำหน่ายปลีกปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายให้ผู้บริโภคเห็นอย่างชัดเจน ถ้าหากไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้ามีโทษปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าและบริการ แจ้งที่สายด่วน กรมการค้าภายใน ๑๕๖๙ หรือสำนักงานการค้าภายในจังหวัดทั่วประเทศ หากพบการกระทำผิด กรมจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด